

## THÔNG BÁO

### KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 9, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (MỞ RỘNG).

-----

Ngày 17/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IV tổ chức Hội nghị lần thứ 9, dưới sự chủ trì của Thường trực Đảng ủy Khối; Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Sau khi thảo luận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kết luận như sau:

#### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022:**

Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 trình tại Hội nghị; lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy các TCCS đảng và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, phát sinh và các nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2022 cụ thể như sau:

\* **Ưu điểm:** Trong 9 tháng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời lãnh đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ, chương trình, kế hoạch đề ra. Lãnh đạo các TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thanh công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, củng cố, kiện toàn, bổ sung cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định; kịp thời kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên; công tác phát triển đảng viên đạt khá về số lượng, nâng cao về chất lượng. Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện sát với chương trình đề ra; xem xét, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại,

tổ cáo kịp thời. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm, hoạt động ngày càng đổi mới và đi vào chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

**\* Tồn tại, hạn chế:**

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ; vẫn còn tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu, thực hiện của cán bộ, đảng viên. Giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp còn thấp; kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng còn chậm. Tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; việc xử lý diện tích đất phá rừng, lấn chiếm trái phép còn nhiều bất cập. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng nghỉ việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành y vẫn còn xảy ra...

Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số TCCS đảng chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số cấp ủy các TCCS đảng còn hạn chế; một số ít TCCS đảng chậm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; chậm triển khai việc xây dựng mô hình tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đang giảm dần về số lượng người tham gia. Công tác triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết... chưa được quan tâm đúng mức, còn biểu hiện hình thức, chưa sát thực tiễn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hình thức, giám sát, phản biện xã hội chưa được thường xuyên.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn mang tính hình thức, nặng về sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác quy hoạch cấp ủy ở cơ sở chưa được chú trọng, nhiều đơn vị triển khai chậm, còn lúng túng trong quá trình thực hiện, đến nay một số TCCS đảng vẫn chưa hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở có mặt còn hạn chế, nhất là việc quản lý, bổ sung hồ sơ và khai thác dữ liệu đảng viên.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra một số TCCS đảng chưa nghiên cứu sâu các văn bản hướng dẫn, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nhiều số TCCS đảng chưa bám sát chương trình kiểm tra, giám sát trong năm; nên quá trình thực hiện luôn bị chậm tiến độ, để dồn vào những tháng cuối năm, làm ảnh hưởng chất lượng kiểm tra, giám sát. Việc khắc phục khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được chú trọng; tình trạng đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình có chiều hướng gia tăng; vẫn còn đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và tình trạng đảng viên ở một số TCCS đảng vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không

được làm; một số đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời, dứt điểm đơn thư kiến nghị, phản ánh tổ chức đảng và đảng viên.

Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện xã hội chưa rõ nét. Một số TCCS đảng ít quan tâm công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chất lượng sinh hoạt ở một số tổ chức đoàn thể chậm được cải thiện, hiệu quả còn thấp.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022**

2.1. Cấp ủy các TCCS đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Đảng ủy Khối, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng với hệ thống chính trị, xây dựng nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình trong 03 tháng cuối năm 2022.

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ; tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.

2.3. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (tổ 35 ở cơ sở). Các TCCS đảng cần tiến hành rà soát lại các mô hình điển hình của các TCCS đảng đã đăng ký với Đảng ủy Khối để năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành tổ chức Hội thi trình diễn mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành đăng ký theo mẫu đăng ký rèn luyện tương ứng với từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

2.4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo toàn diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu 03 tháng cuối năm đạt theo kế hoạch; đặc biệt, cấp ủy các TCCS đảng chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình rà soát lại các nhiệm vụ chuyên môn mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, nhiệm vụ của UBND tỉnh và các cấp giao trong năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình; chú trọng xây dựng kế

hoạch khắc phục kết luận kiểm tra, giám sát và kiểm điểm hằng năm. Xem xét những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc, vi phạm mới phát sinh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...UBKT Đảng ủy Khối xem xét cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại một số TCCS đảng và Bí thư cấp ủy để xảy ra nhiều sai phạm, để nhiều (2 trở lên) đảng viên bị kỷ luật, vi phạm pháp luật; để xảy ra vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

2.6. Lãnh đạo thực hiện tốt đánh giá cuối năm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đánh giá các tổ chức đoàn thể; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 theo đúng các quy định và hướng dẫn của cấp trên để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

**3. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối** giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy Khối, Cấp ủy các TCCS đảng tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận này.

Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy,(b/cáo)
- Các đ/c TUV phụ trách địa bàn (b/cáo)
- Các đ/c UVBCH ĐUK,
- VP, các ban Đảng của Đảng ủy Khối,
- Đoàn thể của ĐUK,
- Các TCCS Đảng trực thuộc,
- Website ĐBK,
- Lưu VP ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Huỳnh Ngọc Anh**